

Tên tiếng Việt: **Tên gọi và sự ra đời của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam**

Tên tiếng Anh: Vietnam Federation of UNESCO Associations.

Tên viết tắt tiếng Anh: VFUA

Biểu tượng của Tổ chức

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sở dĩ mang Biểu tượng của Hiệp hội UNESCO Thế giới làm biểu tượng trong các hoạt động của mình. Biểu tượng đó là hình đường xoáy ốc chủ yếu quanh dòng chữ UNESCO ở vị trí trung tâm. Đường xoáy ốc tượng trưng cho quy luật phát triển, đường thẳng biểu hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của nhân dân thế giới đối với lý tưởng cao đẹp đời sống của con người hành động của UNESCO.

Ngoài ra, trong những hoạt động liên quan mang nội dung văn hoá và chuyên môn thuần khiết, đường thẳng biểu hiện sự tôn vinh đời sống UNESCO và tuyên truyền cho lý tưởng, tôn giáo và mục đích của UNESCO, Liên hiệp có thể được coi sở dĩ mang biểu tượng của UNESCO.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng như các Hiệp hội UNESCO trên toàn thế giới cam kết với UNESCO và Hiệp hội UNESCO Thế giới và với việc nghiêm chỉnh chấp hành, các thành viên của mình sở dĩ mang biểu tượng của UNESCO và biểu tượng của Hiệp hội UNESCO Thế giới phục vụ cho các mục đích thế giới, hoặc phục vụ các mục đích cá nhân dưới bất cứ hình thức và hoàn cảnh nào.

Theo quy định của UNESCO, việc sở dĩ mang biểu tượng của UNESCO phải được sự nhất trí của Ủy ban Quốc gia UNESCO. Do đó khi các đơn vị thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam muốn được sở dĩ mang biểu tượng của UNESCO phục vụ cho các hoạt động của mình thì bắt buộc phải có đơn gửi Li

ên hiệp

, trình bày rõ yêu cầu và tính chất của hoạt động để Ban Thư ký Hiệp hội có căn cứ xin phép Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và việc sở dĩ mang biểu tượng UNESCO.

Lịch sử ra đời của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Việt Nam trở thành thành viên của UNESCO theo Hiến chương Bộ Quốc gia (1951). Sau ngày đất nước thống nhất, Chính phủ Việt Nam lập nên tổ chức thay thế chính quyền Sài Gòn cũ tức Liên

Hội p Quốc và các tổ chức chuyên môn của Liên Hội p Quốc, trong đó có UNESCO (1976).

Năm 1981 Ngài Amadou Mahtar M'Bow, Tổng Giám đốc UNESCO đã gửi thư tới Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi thiêu vớ hợ thợ ng Câu lạc bộ UNESCO trên thư gửi và gửi ý Việt Nam nên có mạng lưới UNESCO phi chính phủ tại Việt Nam để thu hút công đợ ng tham gia đóng góp vào các hoạt đợ ng UNESCO tại Việt Nam. Năm 1986 Tổng Giám đốc UNESCO mời lợ n nợ a khuyợ n nghợ Chính phủ Việt Nam xem xét hình thợ c hoạt đợ ng UNESCO phi chính phủ đã trở thành thông lệ tại các quốc gia thành viên UNESCO là có Hiệp hội UNESCO tại nợ c mình để góp phần mở rộng các hoạt đợ ng UNESCO trong nhân dân vì mục đích hoà bình và phát triển.

Tháng 3-1993, trong chuyến thăm Việt Nam của Ngài Federico Mayor, Tổng Giám đốc UNESCO, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh thay mặt Chính phủ Việt Nam và Ngài Mayor đã ký bản ghi nhợ , trong đó có nêu vớ c Chính phủ Việt Nam sẽ xem xét tích cợ c vớ c thành lập Hiệp hội UNESCO Việt Nam. Tiếp đó Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã góp phần cùng các sáng lập viên tích cợ c chuợ n bợ cho vớ c ra đời mặt mạng lưới UNESCO phi chính phủ tại Việt Nam sẽ mang tên là Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.

Ngày 3-8-1993 Thủ tướng Chính phủ nợ c Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết đợ nh số 397/TTg cho phép thành lập Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.

Ngày 6-10-1993 Đợ i hội Toàn quốc lợ n thợ Nhợ t, đợ ng thợ i là Đợ i hội Sáng lập Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đã đợ c triệu tập tại Thủ đô Hà Nội, vớ i sẽ tham gia cợ a khoợ ng 150 sáng lập viên cá nhân và tiếp thợ bao gồm các cợ quan nghiên cợ u khoa hợ c, các đợ n vớ hoạt đợ ng nghợ thuợ t, các nhà khoa hợ c, nghợ sĩ, nhà giáo, các nhà hoạt đợ ng xã hội Việt Nam đã tham đợ Đợ i hội. Điợ u lợ cợ a Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam và cợ ng lĩnh hoạt đợ ng cợ a Hiệp hội đã đợ c toàn thợ Đợ i hội thông qua bợ ng sẽ nhợ t trí đợ ng thuợ n. Đợ i hội đã bợ u ra mặt Ban Chấp hành gồm 21 uỷ viên do KTS Nguyễn Trợ c Luyợ n làm Chủ tợ ch. Ban Chấp hành đã bợ u ra mặt Thủợ ng vớ Ban Chấp hành vớ i 5 uỷ viên và bợ nhiợ m GSTS Phạm Huyợ n làm Tổng Thư ký.

Ngày 16-12-1993 Ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) đã thay mặt Chính phủ phê chuợ n Điợ u lợ cợ a Hiệp hội (Quyết đợ nh số 1174/TCPP-TC). Tiếp đợ n Bộ Ngoại giao đã thay mặt Chính phủ Việt Nam chính thợ c thông báo vớ i UNESCO vớ c ra đời Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.

[Xem Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam](#)

Chức năng và nhiệm vụ

Nhiệm vụ và tính chất của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (Điều 2) quy định như:

- “Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam là một tổ chức xã hội, phi chính phủ, không vì lợi ích, tập hợp và ràng buộc các Câu lạc bộ UNESCO trên phạm vi quốc gia và các công dân Việt Nam tự nguyện tham gia, đóng góp vào các hoạt động vì các mục tiêu, lý tưởng của UNESCO đã đề cập ghi nhận trong Công ước thành lập UNESCO”

- “Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam có nhiệm vụ thúc đẩy việc truyền bá các mục tiêu, chương trình hoạt động của UNESCO, thông tin kiến thức về khoa học, giáo dục, văn hoá và thông tin - là những lĩnh vực hoạt động của UNESCO, thông qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển đất nước, tăng cường hợp tác và hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia, bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới”

Chức năng và nhiệm vụ

Điều lệ của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam quy định như:

Chức năng của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam là huấn luyện, thông tin và triển khai các hoạt động UNESCO trong nước theo chương trình của UNESCO và của Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam.

Nhiệm vụ chính của Hiệp hội gồm:

1. Trong phạm vi các hoạt động UNESCO phi chính phủ ở Việt Nam, tiếp hợp nhu cầu nguyện vọng, tiếp thu có ý thức quan tâm đến sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục, văn hoá, thông tin và tri thức của đất nước.
2. Phổ biến, thông tin và xuất bản, giúp các hội viên và thành viên nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền của UNESCO nhằm làm cho thành viên nâng cao khả năng lao động, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước.
3. Góp phần giáo dục truyền thống văn hoá của dân tộc và của các dân tộc khác trên thế giới; nâng cao sự hiểu biết quốc tế và kiến thức chung về các vấn đề toàn cầu, trên cơ sở đó giáo dục ý thức công dân về các vấn đề bạo lực, hoà bình, an ninh, phát triển, bảo vệ môi trường, sinh thái và tài nguyên thiên nhiên....
4. Điều phối hoạt động và cung cấp thông tin, xuất bản phẩm cho các Câu lạc bộ cấp sở. Tổ chức, duy trì và phát triển mối quan hệ và sự hợp tác thường xuyên với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội và các cá nhân có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội; với các Câu lạc bộ UNESCO của các nước và các tổ chức phi chính phủ có liên quan tại UNESCO để mở rộng hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ cho các hoạt động của Hiệp hội và các Câu lạc bộ UNESCO.
5. Phối hợp với Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam để tổ chức thực hiện các chương trình của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Phạm vi hoạt động và mối quan hệ

Điều 2 của Điều lệ Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam quy định như:

1. Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước.

2. Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam là thành viên của Hiệp hội UNESCO Thế giới và Hiệp hội UNESCO khu vực Châu á - Thái Bình Dương, có quan hệ với Hiệp hội UNESCO Thế giới, Hiệp hội UNESCO Châu á - Thái Bình Dương và các Hiệp hội UNESCO quốc gia theo qui định của Pháp luật Việt Nam, Hội nghị của UNESCO và thông lệ quốc tế.

Đến với mạng lưới trong nước, tính đến tháng 6-2006 Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam có 3.521 hội viên cá nhân, khoảng trên dưới 100 nghìn người tham gia thông xuyên vào các hoạt động do các đơn vị thành viên của Hiệp hội tổ chức với tư cách là hội viên tham gia. Hiệp hội có khoảng 100 Câu lạc bộ UNESCO, Trung tâm UNESCO và Hội UNESCO hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam và có một Văn phòng đại diện tại các tỉnh phía Nam đóng trụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đảm bảo duy trì các hoạt động theo đúng quy định của luật pháp đang thi hành tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng của Nhà nước, của xã hội cho các hoạt động Hiệp hội và của hội viên, Hiệp hội có quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng ngành dọc là Bộ Nội vụ, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Ban Đại ngoại Trung ương, Ban Tổ chức Văn hoá Trung ương, các cơ quan chuyên môn là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá và Thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Thể dục Thể thao... cũng như với nhiều tổ chức quần chúng nhân dân như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam... và các cấp chính quyền địa phương có liên quan.

Do điều kiện khách quan nên Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam tham gia chính thức đại diện của Hiệp hội UNESCO Châu á - Thái Bình Dương lần đầu tiên tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Châu á - Thái Bình Dương lần thứ 12 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 8 năm 1997. Tại Hội nghị Ban Chấp hành khu vực lần thứ 13 tổ chức vào tháng 3-1999 tại Dhaka, Bangladesh, Ông Nguyễn Xuân Thành, Tổng Thư ký Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Châu á - Thái Bình Dương.

Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam lần đầu tiên tham gia Đại hội lần thứ VI của Hiệp hội UNESCO Thế giới tổ chức vào tháng 10-2003 tại Cộng hòa Síp. Tại Đại hội này Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Thế giới.

Các cơ quan lãnh đạo và tổ chức hoạt động

Đội hội đội biểu toàn quốc

Đội hội đội biểu toàn quốc là cơ quan cao nhất của Hiệp hội, bên năm hợp mặt lên, sự lồng ghép đội biểu do Ban Chấp hành của Hiệp hội quy định và triểu tập. Đội hội biểu thường được cử triểu tập khi có yêu cầu đột xuất và phải được quá nửa số ủy viên Ban Chấp hành đồng ý.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội hội:

- Xem xét và thông qua báo cáo công tác của Ban Chấp hành.
- Thảo luận, thông qua chương trình hoạt động và quyết định các vấn đề về ngân sách cho nhiệm kỳ tiếp theo.
- Thông qua, bổ sung, sửa đổi Điều lệ.
- Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội.

Từ 1993 đến 2006 Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đã tổ chức ba Đội hội đội biểu toàn quốc. Các ba kỳ Đội hội đội biểu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

- Đội hội lần thứ Nhất tổ chức vào tháng 10-1993 được coi là Đội hội sáng lập;
- Đội hội lần thứ Hai vào tháng 12-2000 được coi là Đội hội lần đầu tiên được phát triển, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn Hiệp hội phát triển sơ khởi theo bề rộng;
- Đội hội lần thứ Ba vào tháng 3-2006 được coi là Đội hội công nghiệp và tăng cường được phát triển theo bề sâu, có chất lượng.

Ban Chấp hành

Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành do Đại hội Đại biểu Toàn quốc bầu ra. Sự lồng ghép Ban Chấp hành do Đại hội quy định, trong đó có 1-2 ủy viên mặc nhiên là đại diện cho Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Ban Chấp hành bầu ra Ban thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và một số Ủy viên thường vụ.

Ban Chấp hành mỗi năm họp 2 kỳ do Chủ tịch triệu tập. Trong trường hợp họp có nghị quyết định quan trọng phải có ít nhất 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành biểu quyết thuận.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành :

1. Nghiên cứu nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, của tổ chức UNESCO, tham khảo các hoạt động của Hiệp hội để đưa ra nội dung và phương thức hoạt động của Hiệp hội phù hợp với nhiệm vụ và chương trình do Đại hội đưa ra.
2. Lãnh đạo quy tụ đội ngũ nhân sự liên quan đến công tác, tổ chức bộ máy, tài chính và đại ngoại của Hiệp hội và những điều kiện thi thố để mở rộng hoạt động của Hiệp hội có hiệu quả.
3. Cử ra Ban Thư ký để trực tiếp điều hành công việc hàng ngày của Hiệp hội
4. Xem xét và công nhận các điều kiện và cơ sở.
5. Triệt u tập Đại hội toàn quốc.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 1993-2000 có 21 ủy viên, trong đó có một Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên Thường vụ, do KTS Nguyễn Trác Luận làm Chủ tịch, GSTS Phạm Huyền làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký (đón 1997), NSND Nguyễn Đình Nghi và NSND Phạm Thành làm Phó Chủ tịch, từ 1997 ông Nguyễn Xuân Thành làm Tổng Thư ký.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2000-2006 có 27 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên Thường vụ, do KTS Nguyễn Trác Luận làm Chủ tịch, Ông Nguyễn Xuân Thành làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Ông Đỗ Phương và NSND Phạm Thành làm Phó Chủ tịch.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 có 27 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên Thường vụ, do ông Nguyễn Xuân Thành làm Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; Phó Chủ tịch gồm: NSND Phạm Thành, GSTS. Nguyễn Minh Đăng, TS. Phan Huy Phú.

Ban Thư ký

Ban Thư ký của Hiệp hội gồm Tổng Thư Ký, các Phó Tổng Thư Ký và các Ủy viên Thư ký. Bộ máy của Ban Thư ký là Văn phòng và Bộ máy chuyên trách. Số lượng các ủy viên Ban Thư ký do Tổng Thư ký đề nghị và Ban Chấp hành quy tụ. Đó là những người nhiệt tình, có khả năng hoạt động cho UNESCO, có điều kiện, năng lực tổ chức và điều hành các hoạt động của Hiệp hội. Ban Thư ký họp hàng tháng để kiểm tra công tác và báo cáo Thường vụ và Ban Chấp hành.

Ban Thư ký có các nhiệm vụ sau:

1. Là Cơ quan Thường trực của Ban Chấp hành Hiệp hội, thay mặt Ban Chấp hành triển khai

các chương trình hoạt động do Ban Chấp hành đưa ra, đi vào hành công việc thường ngày của Hiệp hội, quan hệ với Ban Thư ký của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam để triển khai các hoạt động UNESCO quốc gia, đồng xuất với Ban Chấp hành và những chương trình và phương hướng hoạt động của Hiệp hội.

2. Là đầu mối đi vào phía hoạt động của mạng lưới Câu lạc bộ UNESCO trong các nước. Ban Thư ký có nghĩa vụ đi sát và thường xuyên cung cấp thông tin, hướng dẫn, đi vào phía hoạt động của các Câu lạc bộ UNESCO các nước.

3. Tiếp xúc các mối quan hệ, phía hợp tác với các Bộ, Ngành, Cơ quan, Tổ chức, Đoàn thể xã hội, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội để thực hiện nhiệm vụ.

4. Tổ chức, duy trì và phát triển các quan hệ thường xuyên với các Hiệp hội và các Câu lạc bộ UNESCO các nước trong quan hệ Quốc tế.

5. Văn phòng Hiệp hội là bộ phận thường trực chuyên môn giúp việc cho Ban Thư ký.

Các cơ quan chức năng và chuyên môn

Các cơ quan chức năng và các cơ quan chuyên môn của Hiệp hội là các bộ phận tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Chủ tịch và Tổng Thư ký trong các phiên việc công tác, văn phòng, quĩn lý cũng như nghiệp vụ chuyên môn.

Các cơ quan chức năng của Hiệp hội, gồm:

- Ban Tổ chức và Hội viên
- Ban Kiểm tra
- Ban Thi đua và Khen thưởng
- Ban Tài chính
- Ban Đối ngoại

Các cơ quan chuyên môn, gồm:

- Tổng chí Ngày Nay - cơ quan ngôn luận của Hiệp hội.
- Mạng Thông tin điện tử Mái Nhà Chung - cơ quan truyền thông điện tử của Hiệp hội.
- Ban phát triển Dự án
- Ban chuyên môn (gồm các Tiểu ban Giáo dục, Tiểu ban Khoa học và Công nghệ, Tiểu ban

Văn hoá, Tiểu ban Thông tin và Truyền thông).

- Hội đồng Khoa học báo trí các công trình lịch sử và văn hoá có giá trị và nguồn tài Việt Nam;

- Một số cơ quan nghiên cứu của Hiệp hội như Văn phòng đại diện của Hiệp hội tại các tỉnh phía Nam có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và “Trung tâm UNESCO Voyages” (du lịch văn hoá).

- Công ty TNHH “mặt thành viên” của Hiệp hội.

Mạng lưới hội viên, các đơn vị thành viên và các thành viên liên kết

Mạng lưới hội viên của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam bao gồm các hội viên cá nhân, các đơn vị cơ sở (đơn vị thành viên) của Hiệp hội là các Câu lạc bộ UNESCO, Trung tâm UNESCO, các Hội UNESCO và thành viên liên kết gồm các tổ chức, tập thể cá nhân có cam kết phối hợp, hợp tác dài hạn hoặc ngắn hạn với Hiệp hội trên mặt sở lĩnh vực chuyên môn của họ.

Hội viên của Hiệp hội

Điều lệ của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam quy định: “Nhưng Câu lạc bộ cơ sở, tập thể, đơn vị và những công dân Việt Nam tán thành Điều lệ Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam và tự nguyện xin ra nhập Hiệp hội thì được kết nạp vào Hiệp hội và các Câu lạc bộ UNESCO cơ sở, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, tuổi tác, thành phần xã hội và trình độ học vấn và nghề nghiệp.”

Thành phần các hội viên bao gồm:

1. Hội viên chính thức là những Câu lạc bộ UNESCO cơ sở, những tập thể, cá nhân tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội và cam kết tôn trọng Điều lệ Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.
2. Hội viên miễn nhiệm là các thành viên của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ban Thư ký của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.
3. Hội viên danh dự là những cá nhân và tập thể những người Việt Nam và những người nước ngoài có đóng góp, giúp đỡ đắc lực và vô tư cho Hiệp hội và các Câu lạc bộ UNESCO của Việt Nam.
4. Hội viên tham gia là các bộ, ngành, cơ quan và các tổ chức đoàn thể xã hội những người Hiệp hội và mặt tinh thần và vật chất hỗ trợ tham gia các hoạt động của Hiệp hội và các Câu lạc bộ

UNESCO cũng sẽ.

5. Hội viên tự nguyện là những cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp những ý kiến, khuyến nghị cho hoạt động của Hiệp hội và các Câu lạc bộ UNESCO cũng sẽ.

Các nghĩa vụ của Hội viên gồm:

1. Tích cực học hỏi, nâng cao trình độ hiểu biết để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu hoạt động của Hiệp hội và các Câu lạc bộ.

2. Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội và các Câu lạc bộ, chấp hành Điều lệ và phát triển hội viên mới.

3. Đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội và Câu lạc bộ cũng sẽ.

Quyền hạn của Hội viên như sau:

1. Đề xuất đóng góp ý kiến và công tác Hiệp hội và các Câu lạc bộ.

2. Đề xuất bổ sung và ứng cử vào các quan lãnh đạo Hiệp hội và các Câu lạc bộ UNESCO cũng sẽ.

3. Đề xuất kiểm tra các hoạt động của các quan lãnh đạo Hiệp hội và Câu lạc bộ cũng sẽ.

4. Đề xuất hưởng những phúc lợi tinh thần và vật chất do Hiệp hội và các Câu lạc bộ cũng sẽ quản lý.

5. Đề xuất yêu cầu bảo vệ các nguy cơ và quy định nội chính đáng của mình với tư cách hội viên trong phạm vi hoạt động của Hiệp hội.

6. Đề xuất xin ra khỏi Hiệp hội và CLB cũng sẽ.

Tính đến tháng 6-2016 Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam có trên 10.000 cá nhân là hội viên chính thức và khoảng trên dưới 100 nghìn người tham gia thông qua xuyên vào các hoạt động do các đơn vị thành viên của Hiệp hội tự chủ với tư cách là hội viên tham gia; có khoảng 100 các đơn vị thành viên là các Câu lạc bộ UNESCO, Trung tâm UNESCO và Hội UNESCO hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Hiệp hội có một Văn phòng Đại diện tại các tỉnh phía Nam đóng trụ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tính đến tháng 12-2015, cơ cấu hội viên cá nhân của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phân bố như sau:

- Giới tính: Nam chiếm 64%

Nữ chiếm 36%

- Tuổi: Từ 20-30 chiếm 20%

Từ 31-40 chiếm 13%

Từ 41-50 chi m 17%
Từ 51-60 chi m 23%
Trên 60 tuổi chi m 27%
- Trình độ văn hoá:
Tốt nghiệp Đại học: 59%
Trên Đại học: 16%
Dưới Đại học: 25%

Các Câu lạc bộ, Trung tâm và Hội mang tên UNESCO

Các tập thể được Hiệp hội ra quyết định thành lập hoặc kết nạp làm đơn vị thành viên của Hiệp hội, được Hiệp hội báo cáo pháp nhân hoạt động sẽ được mang tên UNESCO trong tên gọi của mình. Theo Điều lệ của Hiệp hội UNESCO Thủ giới và thông lệ của mạng lưới UNESCO phi chính phủ trên thế giới, có ba hình thức tổ chức thành viên phụ thuộc thu của các Hiệp hội UNESCO quốc gia được mang tên UNESCO, đó là: Câu lạc bộ UNESCO, Trung tâm UNESCO và Hội UNESCO.

Xuất phát từ yêu cầu quản lý và đặc thù của xã hội Việt Nam có ba hình thức tổ chức thành viên nêu trên đều có những đặc điểm chung:

- Được coi là tổ chức cấp cơ sở của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, có vị trí nhô nhau và bình đẳng với tinh thần, quy định, trách nhiệm và nghĩa vụ trong hoạt động.
- Được chú trọng tuân thủ nguyên tắc như Điều lệ Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam quy định là “tự nguyện, tự quản, tự trang trải và phi vụ lợi” và chú trọng theo dõi, hướng dẫn và quản lý của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Tuy nhiên, khi xem xét thành lập các đơn vị cấp Hiệp hội cần căn cứ vào chức năng, nội dung, phạm vi hoạt động và khả năng hoạt động của các sáng lập viên để quy định hình thức tổ chức của đơn vị cấp cơ sở. Cụ thể:

- Câu lạc bộ UNESCO là hình thức phổ biến nhất trong những nơi có yêu cầu tập hợp quản chúng, là các di sản dân mang tính chuyên đề nhằm giới thiệu, trao đổi và các vấn đề liên quan đến các nội dung của UNESCO, thông qua đó giúp công đồng nâng cao hiểu biết về UNESCO, và các vấn đề giáo dục, văn hoá, khoa học và thông tin của đất nước, cộng đồng quản chúng

Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Tờ chí Ngày Nay

Tờ chí Ngày Nay được thành lập theo Giấy phép số 512/GP-BVHTT, do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ký ngày 25-11-2002. Tờ chí Ngày Nay là cơ quan ngôn luận chính thức của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, phát hành mỗi tháng 2 kỳ, kỳ một (phát hành đầu tháng) lấy tên chuyên đề là “Giao lưu Văn hoá”, kỳ hai (phát hành cuối tháng) lấy tên chuyên đề là “Phong cách Việt”.

Chức năng và nhiệm vụ của Tờ chí Ngày Nay

(trích Điều lệ của Tờ chí Ngày Nay)

- Tờ ra mắt Diễn đàn tiếp hợp nhàn ng tiếng nói chân chính của nhàn ng tiếp thàn, cá nhàn có tâm huyết và i sò phát triển lành mành của Sò nghiòp Văn hoá, Giáo dục, Khoa học và Thông tin của đòt nòc theo đòng lòi của Đòng, chính sách của Nhà nòc, và i nhàn mành tiêu của tò chòc UNESCO mà Việt Nam là mành thành viên.

- Truyòn bá và phò còp nhàn ng tri thàn và truyòn thànng văn hiòn của dân tộc Việt Nam, cò đòng và đòu tranh cho viòc bò o tòn, kò thàn và phát triển tinh hoa truyòn thànng trong đò i sò ng hiòn đò i, gòp phòn xây đòng con ngò i mành và nòn văn hoá Việt Nam "tiên tiến đò m đà bòn sòc dân tộc";

- Giò i thiòu nhàn ng giá trò tinh thàn và tinh hoa của các nòn văn hoá, văn minh của các nòc ASEAN, các dân tộc trên thò giò i vì mành đích tăng còng tình hòu nghò, hoà bình và òn đò nhàn của khu vực và thò giò i.

- Thàn hiòn chòc năng đò i ngoò i nhàn dân của Hiòp hòi là phò còp hiòu biòt quòc tò bao gòm: kiòn thàn chung và nhàn ng vòn đò toàn còu, giáo dục ý thàn công dân, vòn đò bò o và Hoà bình, An ninh Quòc tò, Bòn sòc dân tộc, bò o và Môi tròng sinh thái, Tài nguyên thiên nhiên...

- Thông tin và hoòt đòng của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Hiòp hòi CLB UNESCO khu vực và thò giò i cho còng đòng.

Ban Biên tập Tờ chí Ngày Nay gồm Tổng Biên tập và đò i ngũ phóng viên. Ông Nguyòn Xuân Thànng, Chò tòch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam kiêm Tổng Thò ký UNESCO thò giò i đòng thò i là Tổng Biên tập của Tờ chí Ngày Nay. Các ông Ngò Văn Quán và Lê Tuòn Dũng là Phó Tổng Biên tập. Ông Nguyòn Tiòn Thanh và Lòng Đình Dũng là Thò ký và Phó Thò ký Toà sòn.

Mạng thông tin điện tử Mái Nhà Chung

Mạng Thông tin Mái Nhà Chung của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam thực chất là “cánh tay nối dài” của Tạp chí Ngày Nay để đến với công chúng nhanh hơn và rộng rãi hơn.

Mạng Thông tin Mái Nhà Chung hoạt động theo quy phép của Tạp chí Ngày Nay do đó thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn mạng của Tạp chí Ngày Nay theo phương hướng điện tử là một phần không thể thiếu của thông tin điện tử (Internet). Trong tương lai Mạng Mái Nhà Chung sẽ dần chuyển phần nội dung từ Mạng tin tiếng Việt sang tiếng Anh để tạo nên một mạng thông tin song ngữ để tuyên truyền hoạt động của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Mạng Mái Nhà Chung do Ông Nguyễn Xuân Thành, Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay phụ trách.

Các đồng viên tham gia quản trị nội dung và bảo trì kỹ thuật cho Mạng Thông tin Mái Nhà chung gồm: Văn phòng Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, Ban biên tập Tạp chí Ngày Nay, Trung tâm UNESCO Phát triển Công nghệ Thông tin, Câu lạc bộ UNESCO Leonardo Da Vinci. Nhóm chuyên để để công bố tin của Mạng Mái Nhà chung do các đồng viên thành viên có liên quan của Hiệp hội phụ trách biên tập phần nội dung.

Chiến lược và các chương trình mũi nhọn

Lịch sử ra đời của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam

Đầu năm 1942, trong khi Chiến tranh thế giới Hai đang diễn ra khốc liệt thì chính phủ các nước châu Âu trong khối liên minh chống phát xít đã tổ chức một hội nghị tại Vương quốc Anh, có tên là “Hội nghị Các bộ trưởng giáo dục của các quốc gia đồng minh” (Conference of Allied Ministers of Education, CAME)

Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế

Phạm vi quan hệ quốc tế

Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam là một tổ chức xã hội tham gia vào mạng lưới phi chính phủ quốc tế, có chức năng đối ngoại và có nghĩa vụ tham gia thực hiện chính sách đối ngoại nhân dân của Nhà nước.

Theo quy định của UNESCO và Điều lệ của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, ngay sau khi Chính phủ Việt Nam thông báo việc ra đời của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam cho Tổ chức UNESCO thì Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội UNESCO Thế giới và Hiệp hội UNESCO Khu vực Châu á - Thái Bình Dương.

Nhờ ng do đi u ki n khách quan nên đ n 1997 Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam m i có đi u ki n chính th c tham gia các đ n đ n của Hiệp hội UNESCO Châu á - Thái Bình Dương, có m t t i H i ngh Ban Ch p hành Hiệp hội Châu á - Thái Bình Dương l n th 12 t ch c t i Bangkok, Thai Lan, tháng 8-1997. Ngay sau h i ngh khu v c Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đã tích c c tham các ho t đ ng ph i h p gi a các Hiệp hội UNESCO anh em trong khu v c, duy trì thông tin liên l c, trao đ i kinh nghi m v i các Hiệp hội khu v c trên các lĩnh v c mà các bên cùng quan tâm. Hiệp hội đã đón m t s đoàn đ i bi u của các Hiệp hội b n trong khu v c đ n thăm, trao đ i kinh nghi m t i Việt Nam và c m t s đoàn đ i thăm và làm vi c t i m t s Hiệp hội b n. Hiệp hội Việt Nam gây đ c s chú ý của các b n trong khu v c, đ c đánh giá là m t Hiệp hội tr nh ng phát tri n đ u trên các lĩnh v c chuyên môn và ho t đ ng có k t qu .

T i H i ngh Ban Ch p hành khu v c l n th 13 t ch c vào tháng 4-1999 t i Dahka, Bangladesh, Ông Nguy n Xuân Th ng, T ng Th ký Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đ c b u làm Phó Ch t ch Hiệp hội UNESCO Châu á - Thái Bình Dương.

Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam l n đ u tiên tham gia Đ i h i l n th VI của Hiệp hội UNESCO Thế giới t ch c vào tháng 10-2003 tại C ng hoà Síp. T i Đ i h i này Ông Nguy n

Xuân Thế ng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam được các Hiệp hội nhóm khu vực Châu á - Thái Bình Dương đưa vào Ban Chấp hành Hiệp hội UNESCO Thế giới và đã trúng cử tại Hội nghị và sơ phiếu tuý t đđi chđc vđ Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Thế giới.

Trong phạm vi khu vực Châu á - Thái Bình Dương Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam có quan hệ hữu nghị hợp tác thông ng xuyên và mđt thđt vđi các Hiệp hội UNESCO Nhật Bản, Hiệp hội UNESCO Thái Lan, Hiệp hội UNESCO Hàn Quốc, Hiệp hội UNESCO đn Đđ, Hiệp hội UNESCO Bangladesh, Hiệp hội UNESCO Trung Quốc... Trong phạm vi quđc tđ, tuy chđa trđn khai đđđc các hođt đđng hđp tác cđ thđ nhđng Hiệp hội quy trđ đđđc quan hệ hữu nghị mđt thđt vđi nhiđu Hiệp hội anh em nhđ Hiệp hội Nga, Hiệp hội Italy, Hiệp hội Pháp, Hiệp hội Bulgaria, Hiệp hội Sđp, và mđt sđ Hiệp hội khu vực Trung đn Đđng.

Tđ tháng 12-2003 ông Nguyđn Xuân Thế ng đđ đđđc Tổng Giám đđ UNESCO mđi tham gia là mđt trên mđđi bđn thành viên Nhóm công tác cđa UNESCO đđ giúp UNESCO trong vđn đđ cđi tđ phong trào Câu lạc bộ UNESCO Thế giới. Tđ tháng 12-2003 đđn tháng 7-2005 Nhóm công tác này đđ chđc 5 cuđc hđp tđi trđ sđ cđa UNESCO đ Paris, thđc hiđn viđc đđ thđ o bđ sung và sđa đđi Đđđu đđ cđa Hiệp hội UNESCO Thế giới cũng nhđ đđ xuđt vđi UNESCO nhđng nguyên tđc cđ bđn cho hđ Hiệp hội UNESCO Thế giới và UNESCO. Hđi nghiđ quđc tđ vđ 60 năm Phong trào UNESCO phi chính phđ tđ chđc tđi Paris vđi sđ tham gia cđa khođng 120 quđc gia là đđ đánh giá sđ đđn mđnh cđa phong trào UNESCO phi chính phđ trên toàn thđ giới, thđ hiđn mđi quan hệ không thđ tách rđi giđa phong trào vđi lý tđ đng, mđc tiêu cđa UNESCO, khđng đđnh sđ đđàn kđt cđa phong trào và sđ đng hđ cđa UNESCO đđi vđi phong trào. Kđt quđ cđa hđi nghiđ cũng là thành quđ và sđ làm viđc bđn bđn đđc cđa Nhóm công tác qua 5 cuđc hđp đđn ra tđ tháng 12-2003 đđn tháng 7-2005.

Mđt sđ mđc quan trđng vđ hođt đđng đđi ngođi và hđp tác quđc tđ

- 6-10-1993: Ngài Patrick Gallaud, Tổng Thư ký Hiệp hội UNESCO Thế giới đđ Đđi hđi thành đđp Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam. Sđ có mđt cđa Ngài Gallaud xác nhđn sđ công nhđn cđa Hiệp hội UNESCO Thế giới đđi vđi Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam (đnh).

- 11-1993: Ngài Sugi Riotaro, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nhật - Việt tiđp xúc vđi Ông Nguyđn Xuân Thế ng, Q. Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và GSTS Phạm Huyđn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đđ trao quà cho Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đđ bày tđ mong muđn phđi hđp hođt đđng vđi Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam (đnh).

- Hội nghiđ đđn thđ 8 khoá Mđt cđa Ban Chấp hành Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam

thông qua nghị quyết và việc tăng cường quan hệ quốc tế, thúc đẩy hợp tác và quan hệ hữu nghị với các Hội đồng trong khu vực và thế giới. Hội đồng đã thông qua Bản quy chế và “Thư ngỏ nhậm chức và quy định nội quy” nhằm hướng dẫn hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế cho các đơn vị thành viên.

- 11-1996: Đón tiếp Hội đồng Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam do Đoàn Thanh niên quốc tế và “Văn hoá - Động lực phát triển” tổ chức tại Loei, Thái Lan. Đây là cơ hội để Hội đồng Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đặt nền móng ưu tiên cho quan hệ với Hội đồng UNESCO Thái Lan.

- 7-1997: Đón Đoàn lãnh đạo của Hội đồng UNESCO Hàn Quốc và Trung tâm Giáo dục quốc tế Hàn Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam, ký bản ghi nhớ đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai Hội đồng.

- 8-1997: Lần đầu tiên tiếp đón của Hội đồng Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam tham dự Hội nghị Ban Chấp hành của Hội đồng UNESCO Châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

- 12-1997: Tiếp đón của Hội đồng Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam thăm và làm việc với Hội đồng UNESCO Hàn Quốc và Trung tâm Giáo dục Quốc tế của Hàn Quốc để bàn về kế hoạch hợp tác giữa hai Hội đồng. Tiếp đoàn tiếp, tiếp đón của Hội đồng UNESCO Việt Nam và Thái Lan đã thoả thuận và hợp tác trên lĩnh vực tổ chức tham quan nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm cho hội viên hai nước trên lĩnh vực giáo dục.

- 2-1998: Hội đồng tiếp đoàn gồm 31 Hội viên trẻ, Hội viên phó các trường phổ thông Trung học Hà Nội tham quan học tập giáo dục của Thái Lan. Đoàn đã được Hội đồng UNESCO Thái Lan tiếp đón tiếp nhận nhiệt, được Trường THPT Nguyễn Huệ Giáo dục Thái Lan tiếp và tặng quà cho toàn Đoàn. Tháng 3-1999 Hội đồng đã đón Đoàn gồm 40 Hội viên trẻ, Hội viên phó các trường Trung học Bangkok sang tham quan, làm việc với Hội đồng và ngành giáo dục Việt Nam. Hai hoạt động trao đổi này đã mở đường cho một chương trình tham quan trao đổi kinh nghiệm giữa hai Hội đồng ra hoạt động sôi nổi và có hiệu quả trong những năm tiếp theo, được các nhà sponsor hai nước hỗ trợ và đầu tư hoàn thành.

- 4-1999: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 Hội đồng UNESCO khu vực hợp tác tại Bangladesh bởi Ông Nguyễn Xuân Thành, Tổng Thư ký Hội đồng Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

- 5-2000: Tiếp đón của Hội đồng do Hội nghị tiếp nhận Tiểu khu vực và công tác UNESCO do UNESCO phối hợp với Hội đồng UNESCO Thế giới và Hội đồng UNESCO Ấn Độ tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ. Hội nghị này đã được chuyên gia UNESCO phối hợp nghiên cứu quyết 60 của Hội đồng được thông qua 30 của UNESCO và tăng cường hợp tác và tăng cường vai trò của hoạt động UNESCO phi chính thức các quốc gia thành viên UNESCO.

- 10-2000: Tiếp đón của Hội đồng do Hội nghị Quốc tế tại Nepal và việc vận động thanh niên tham gia UNESCO.

- 9-2001: Hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (Hà Nội). Đây cũng là lần đầu tiên Hội đồng Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đăng cai tổ chức một hoạt động quan trọng của khu vực. Mười ba nước thành viên Ban Chấp hành trong khu vực đã đến dự. Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cường đã khai mạc Hội nghị. Hội viên và các đơn vị thành viên của Hội đồng Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đã đóng góp nhiệt tình công sức, tinh thần và vật chất, góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội nghị. Các bản quy chế đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cho hội nghị và tổ chức hội nghị.

- 12-2001: Tiếp đón của Hội đồng do Đoàn Thanh niên Quốc tế Terakoya (Chương trình Xoá mù chữ

của Hiệp hội UNESCO Nhật Bản) tổ chức tại Kyoto, Nhật Bản.

- 2002: Đón tiếp đoàn của Hiệp hội các Hội nghề quốc tế và Giáo dục Địch và Cao học tổ chức tại Phu Ket, Thái Lan.

- Từ đầu năm 2003-2005: Hiệp hội phối hợp có hiệu quả với Hiệp hội UNESCO Nhật Bản trong nhiều nội dung của Dự án xây dựng 40 Trung tâm Giáo dục Công đồng tại Tỉnh Lai Châu.

- 3-2003: Ban Chấp hành Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đóng góp ý kiến cho ban tham khảo của Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Thế giới và vận động các Hiệp hội UNESCO Thế giới, trong đó bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và thái độ không đồng tình đối với việc chia rẽ trong một bộ phận Ban Chấp hành Hiệp hội UNESCO Thế giới (chủ yếu là nhóm đối diện khu vực Châu Âu), thể hiện sự ủng hộ và cam kết của Hiệp hội Việt Nam đối với mục tiêu lý tưởng của UNESCO và phong trào Câu lạc bộ UNESCO Thế giới, đồng thời không tán đồng kế hoạch của ông Chủ tịch đương nhiệm (nguyên Tây Ban Nha) và việc có thể biến Hiệp hội UNESCO Thế giới thành một tổ chức mang màu sắc tổ chức nghề nghiệp.

- 10-2003: Đón tiếp đoàn 6 của Hiệp hội UNESCO Thế giới tổ chức tại Công hoà Síp. Đây là Đoàn tiếp có sự đồng ý của việc tham gia đồng nghiệp tổ chức đến nay (40 Hiệp hội UNESCO quốc gia thành viên và các quốc gia thành viên). Lần đầu tiên Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam cử Đoàn tiếp đi đón tiếp Đoàn tiếp của Hiệp hội UNESCO Thế giới. Đoàn tiếp đã nhận trách nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Thế giới.

- 10-2003: Đón tiếp đoàn của Hiệp hội tham gia Hội nghề Ban Tổ chức Liên hoan Quốc tế nghề thu hút dân gian tại Thành phố Kangneung, Hàn Quốc.

- 6-2004: Đoàn nghề thu hút Dân gian UNESCO của Hiệp hội tham gia Liên hoan Quốc tế nghề thu hút dân gian tại Thành phố Gangneung, Hàn Quốc (có 70 đoàn nghề thu hút tham gia, trong đó có 34 đoàn nghề thu hút quốc tế). Đoàn Nghề thu hút của Việt Nam đã được Ban tổ chức Liên hoan đánh giá là đoàn có nhiều tiết mục đặc sắc nhất, tham gia nhiều tình huống.

- 9-2004: Đoàn nghề thu hút thi đấu nhi của Hiệp hội tham gia Lễ hội kỷ niệm 300 năm Thành phố Nijo tại Kyoto, Nhật Bản.

- 5-2004: Ông Nguyễn Xuân Thuận tham dự Hội nghề Ban Chấp hành Hiệp hội UNESCO Châu á - Thái Bình Dương tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

- 12-2003, 3-2004, 9-2004, 12-2004, 7-2005: Ông Nguyễn Xuân Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam tham gia các Hội nghề Nhóm Công tác của UNESCO bàn về các cách và bổ sung Điều lệ của Hiệp hội UNESCO Thế giới, tổ chức tại Trụ sở UNESCO, Paris.

- 3-2004 (tại Thành phố Vinci, Italy) và 7-2005 (tại Paris): Ông Nguyễn Xuân Thuận tham dự các Hội nghề Ban Chấp hành Hiệp hội UNESCO Thế giới.

- 5-2005: Đón đoàn hội viên Hiệp hội UNESCO đến sang thăm Việt Nam và trao tặng kinh nghiệm hoạt động với các đơn vị các xã của Hiệp hội UNESCO Việt Nam.

- 7-2005: Hiệp hội cử Đoàn tiếp đi đón tiếp Hội nghề Quốc tế và 60 năm Phong trào Câu lạc bộ UNESCO tổ chức tại trụ sở UNESCO, Paris.

Những công trình đã đi qua

Văn kiện của Đại hội đồng Bộ trưởng Toàn quốc lần thứ Hai Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đã xác định một số công trình quan trọng của công trình trở thành của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, trong đó chia làm hai giai đoạn chính: Giai đoạn tìm tòi thực nghiệm và giai đoạn công trình phát triển. Các công trình:

Giai đoạn 1 (Từ cuối năm 1993 đến cuối năm 1996)

Đây là giai đoạn Hiệp hội hoạt động có tính chất thí điểm, chưa đưa ra được các quy chế và công tác tổ chức, quản lý hội viên, đội ngũ và đội ngũ. Giai đoạn này Hiệp hội chỉ mới có khả năng phát triển theo quy mô nhỏ lẻ, thu hẹp theo khả năng và yêu cầu tổ chức phát triển của quản lý chúng, còn ít kinh nghiệm. Ban Chấp hành mới còn bối rối trong công tác UNESCO, Hiệp hội không có bộ máy hành chính và cán bộ chuyên trách, nội dung và hình thức hoạt động còn nghèo nàn. Hiệp hội chỉ tranh thủ được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng của Nhà nước.

Giai đoạn 2 (Từ đầu năm 1997 đến nay)

Khi họp thành Tám của Ban Chấp hành khóa Mười của Hiệp hội đã quy định định chế công trình và phát triển Hiệp hội bằng việc tăng cường công tác tổ chức, kiến toàn bộ máy và xây dựng phương pháp hoạt động cho hội viên và các tổ chức xã hội trong đội ngũ kiến Hiệp hội và vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về kinh phí và phương tiện hoạt động. Một mặt, Ban Chấp hành quy định định chế hội viên theo các định chế và hoạt động kém hiệu quả hoạt động theo định chế tiêu chí. Mặt khác, tiếp tục phát triển hội viên, dựa vào nhiệt tình của hội viên để vượt qua những khó khăn và hạn chế, đồng thời có kế hoạch mở rộng quan hệ quốc tế, thực hiện vai trò ngoại giao nhân dân của Hiệp hội.

Những công trình trên từ 1997 Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tạo được nhiều hoạt động có ý nghĩa đóng góp vào công tác UNESCO của Nhà nước vào sự nghiệp phát triển văn hóa và dân trí cho nhân dân. Đây cũng là giai đoạn uy tín quốc tế của Hiệp hội được phát huy, thông qua đó góp phần nâng cao uy tín của đất nước trong lòng bạn bè và nhân dân thế giới. Đánh giá thành tích và công lao của Hiệp hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước sau 10 năm hoạt động, đầu năm 2004 Chủ tịch nước đã tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.